

แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ซอฟต์แวร์ทดแทนครูกันท์บางส่วนที่เสื่อมสภาพในห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปณม 2556

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าภาควิชาฯ	หมายเหตุ (6)
<p>1. ดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ที่จะทดแทนด้วยซอฟต์แวร์พร้อมทั้งระบุ Specification ของซอฟต์แวร์ แหล่งจำหน่ายและงบประมาณ ตลอดจนการจัดการสถานที่เพื่อรองรับการใช้งานและผลกระทบต่อการจัดตารางเวลาในการเรียนวิชาปฏิบัติการ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้ได้รายละเอียดของซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ งบประมาณที่ต้องจัดเตรียม และแหล่งจำหน่ายซอฟต์แวร์ ตลอดจนการเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการใช้งาน</p>	<p>1.1 ไม่มีข้อมูลของครุภัณฑ์ที่ต้องการทดแทนด้วยซอฟต์แวร์ ทำให้ไม่สามารถระบุ Specification ได้ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1.1 การดำเนินงานล่าช้า</p>	<p>1.1 ประชุมติดตามงานเป็นระยะ</p>	<p>มี.ค. 56</p> <p>หัวหน้าภาควิชาฯ</p>	
<p>2. ปรับปรุงหัวข้อปฏิบัติการให้สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ที่นำมาทดแทน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้ได้หัวข้อปฏิบัติการและเนื้อหาที่จะใช้ในการเรียนการสอน</p>	<p>2.1 การปรับปรุงเนื้อหาการทดลองอาจล่าช้า</p>	<p>2.1 การดำเนินงานล่าช้า</p>	<p>2.1 ประชุมผู้รับผิดชอบหัวข้อปฏิบัติการ</p>	<p>มี.ค. 56</p> <p>หัวหน้าภาควิชาฯ</p>	
<p>3. สรุปผลการดำเนินงาน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p>	<p>3.1 ยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้</p>	<p>3.1 ยังไม่มีการดำเนินงาน</p>	<p>3.1 สรุปผลการทำงานให้บุคลากรทุกคนทราบในที่ประชุมภาควิชาฯ</p>	<p>มี.ค. 56</p> <p>หัวหน้าภาควิชาฯ</p>	

แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม : แผนสำรองการบริหารงานบุคคล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปงม. 2556

<p>ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)</p>	<p>ปัจจัยความเสี่ยง (3)</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง (4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)</p>	<p>หมายเหตุ (6)</p>
<p>1. จัดเตรียมบัญชีรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชา โดยมีทั้งผู้สอนตัวจริง (ที่สอนอยู่จริงในปัจจุบัน) และรายชื่อผู้สอนสำรอง (ที่พร้อมจะสอนแทนอาจารย์ท่านแรกในทันทีที่จำเป็น) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีผู้สอนแทนในกรณีจำเป็น</p>	<p>1.1 การวางตัวผู้สอนแทนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง</p>		<p>1.1 จัดให้มีการทบทวนในแต่ละปีหรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม</p>	<p>ต.ค. 56 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ</p>	
<p>2. ในกรณีที่รายวิชาใดยังไม่สามารถหารายชื่อผู้สอนสำรองในข้อ 1 ได้ ให้เตรียมการโดยจัดให้มีผู้สอน 2 คน ในรายวิชานั้น ใน 2-3 ปีแรก และอาจให้สับเปลี่ยนผู้สอนตัวจริงกับผู้สอนสำรองในปีถัดไป วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีผู้สอนแทนในกรณีจำเป็น</p>	<p>2.1 อาจมีปัญหาเรื่องตารางเวลา</p>	<p>2.1 ตารางเวลาการสอนและภาระงานอื่น ๆ</p>	<p>2.1 จัดให้มีการทบทวนการแบ่งวิชาสอนในทุกภาคการศึกษา</p>	<p>ต.ค. 56 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ</p>	
<p>3. สรุปแนวทางนำเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์และบุคลากร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p>	<p>3.1 บุคลากรยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่ีผลสรุป</p>	<p>3.1 ยังไม่มีการดำเนินงาน</p>	<p>3.1 สรุปผลการทำงานให้บุคลากรทุกคนทราบในที่ประชุมภาควิชาฯ</p>	<p>ต.ค. 56 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ</p>	